



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>นักวิจัยชี้การใช้อุปกรณ์ตรวจจัดการออกกำลังกายไม่ช่วยลดน้ำหนัก ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก ในสหรัฐฯ ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารสมาคม การแพทย์อเมริกัน (JAMA) ชี้ว่า ไม่พบหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าอุปกรณ์เพื่อสุขภาพที่ช่วย นับจำนวนก้าว หรือตรวจจัดการทำกิจกรรมมีประสิทธิภาพในการทำให้คนเราลด น้ำหนักได้มากขึ้น ทีมนักวิจัยใช้เวลา 2 ปี ศึกษาเรื่องนี้ด้วยการให้อาสาสมัครที่มีน้ำหนัก ตัวเกินเกือบ 500 คน ควบคุมอาหารและออกกำลังกายให้มากขึ้น โดยที่อาสาสมัคร ครึ่งหนึ่งสวมอุปกรณ์ตรวจจัดการออกกำลังกาย ส่วนอีกกลุ่มไม่ได้ใส่ ผลจากการวิจัย พบว่าคนกลุ่มที่สวมอุปกรณ์ดังกล่าวลดน้ำหนักไปเฉลี่ย 3.6 กก. น้อยกว่าคนกลุ่มที่ไม่ได้ สวมอุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งลดน้ำหนักได้เฉลี่ย 5.9 กก. ข้อมูลที่ได้ไม่ได้หมายความว่า ผู้จัดการ ออกกำลังกายควรเลิกใช้อุปกรณ์เหล่านี้เสีย เพียงแต่ไม่มีหลักฐานใดมายืนยันว่ามี ส่วนช่วยในการลดน้ำหนัก จึงไม่ควรยึดติดกับการใช้อุปกรณ์มากนัก</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ใช้ไฟต่ำยามค่ำคืน แคมเปญรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ของอินเดีย บริษัทผู้ผลิตถุงยางอนามัยในอินเดียโฆษณาขายถุงยางอนามัยยี่ห้อ “ดิปเปอร์” ซึ่ง หมายถึง “ไฟต่ำ” บรรจุมาในหีบห่อสีสนดใส คล้าย ๆ กับสติ๊กเกอร์ที่บรรดาสิงห์ รถบรรทุกในอินเดียนิยมประดับตกแต่งรถบรรทุกของตัวเอง โดยผู้ผลิตโฆษณาใช้คำขวัญ สติ๊กเกอร์ท้ายรถบรรทุกที่ว่า ‘Use dipper at night’ หรือ ‘ใช้ไฟต่ำยามค่ำคืน’ มาเป็น ตัวกระตุ้นให้คนขับรถบรรทุกที่มักต้องเดินทางไกล และเป็นคนกลุ่มหลักที่ซื้อบริการทาง เพศเป็นประจำ หันมาใช้ถุงยางอนามัยยี่ห้อที่มีชื่อเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขอินเดีย คาดว่าคนขับรถบรรทุกราว 2 ล้านคน ซื้อบริการทางเพศ แต่มีเพียง 10% เท่านั้นที่ใช้ ถุงยางอนามัย ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในอินเดียมีความสัมพันธ์กับเส้นทางที่ คนขับรถบรรทุกขับผ่านด้วย บริษัทผู้ผลิตถุงยางอนามัยยี่ห้อนี้หวังว่า ดิปเปอร์จะเจาะ ตลาดลูกค้าที่เป็นคนขับรถบรรทุกเหล่านี้ได้ ซึ่งหลังจากออกจำหน่ายเพียงไม่กี่วัน สามารถขายได้ถึง 45,000 ชิ้น</p>	-	-
นานาชาติ	<p>เอ็มมา วัตสัน เรียกร้องความเสมอภาคทางเพศ ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ยูเอ็น เอ็มมา วัตสัน นักแสดงสาวชาวอังกฤษที่โด่งดังจากหนังพ่อมดแฮร์รี่พ็อตเตอร์ ผู้พ่วง ตำแหน่งทูตสันถวไมตรีเพื่อผู้หญิงแห่งองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ขึ้นกล่าวสุนทร พจน์ในที่ประชุมยูเอ็น ที่นครนิวยอร์ก ของสหรัฐฯ เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมกัน ระหว่างชายหญิง ชี้มหาวิทยาลัยควรเป็นสถานที่ที่ไม่ยอมให้เกิดการละเมิดไม่ว่าจะใน รูปแบบใด ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยทำให้พบว่า ผู้หญิงมักไม่ค่อยได้รับโอกาสใน การเป็นผู้นำเท่าใดนัก ดังนั้นเธอจึงเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้เกิดความเสมอ ภาคทางเพศ ส่งเสริมสิทธิและความปลอดภัยของสตรี ตลอดจนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม รวมทั้งตระหนักและต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและความคิดแบบสอง มาตรฐาน ซึ่งนั่นจะช่วยให้สังคมของเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 25-26 กันยายน 2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ไข้หวัดนกคือภัยคุกคามใหม่ของเพนกวิน</p> <p>ทีมนักวิทยาศาสตร์จากออสเตรเลีย เตือนว่า เชื้อไวรัสไข้หวัดนกกำลังเป็นภัยคุกคามชนิดใหม่สำหรับนกเพนกวินในแถบขั้วโลกใต้ หลังจากพบหลักฐานว่าฝูงนกอพยพเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าไปแพร่ในถิ่นที่อยู่อาศัยอันห่างไกลของเพนกวินในขั้วโลกใต้ ผลการศึกษาชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Virology โดยระบุว่า เมื่อไม่กี่ปีก่อนมีรายงานนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์หนึ่งในนกเพนกวินที่มีถิ่นอาศัยในแถบขั้วโลกใต้ แต่ล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันปีเตอร์ดีเฮอร์ตี ในเมืองเมลเบิร์น ของออสเตรเลีย ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่สองในนกเพนกวินบริเวณดังกล่าว นักวิจัยเชื่อว่า ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ล่าสุดที่พบ น่าจะมาจากนกที่บินอพยพมาจากทวีปอเมริกาเหนือ หรืออเมริกาใต้ และแม้ไวรัสชนิดนี้จะไม่ทำให้นกเพนกวินล้มป่วยรุนแรง แต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อย เพราะการค้นพบครั้งล่าสุดนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนกแพร่เข้าไปยังขั้วโลกใต้บ่อยกว่าที่คาดกันไว้ แม้ว่าบริเวณดังกล่าวจะอยู่ห่างไกลจากเส้นทางบินหลักของบรรดานกอพยพก็ตาม ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าเชื้อโรครุนแรงชนิดอื่นอาจแพร่เข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้เช่นกัน และนั่นอาจนำไปสู่ความหายนะเป็นวงกว้าง บรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักอนุรักษ์สัตว์ ระบุว่า การตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกครั้งล่าสุดในแถบขั้วโลกใต้เป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะปัจจุบันเพนกวินถือเป็นนกทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากนกอัลบาทรอส ดังนั้นจึงต้องดำเนินการคุ้มครองนกเพนกวินที่เข้มงวดขึ้น ด้วยการเฝ้าระวังโรคชนิดใหม่ ๆ รวมทั้งปกป้องแหล่งหากินและแหล่งผสมพันธุ์ของพวกมัน</p>	-	-
นานาชาติ	<p>หนุ่มข้ามเพศชาวเอกวาดอร์คลอดบุตรที่เกิดจากสาวข้ามเพศ</p> <p>เฟอร์นันโด มาซาโด หนุ่มข้ามเพศชาวเอกวาดอร์ คลอดบุตรเป็นเพศชายเมื่อไม่นานมานี้ โดยเขาตั้งครรรภ์กับโคแอน ร็อดริเกซ คู่ชีวิตซึ่งเป็นสาวข้ามเพศด้วยวิถีธรรมชาติ สร้างประวัติศาสตร์เป็นพ่อแม่ข้ามเพศคู่แรกของภูมิภาคอเมริกาใต้ เฟอร์นันโดที่เป็นผู้คุมท้องและคลอดบุตรนั้น เดิมมีเพศกำเนิดเป็นเพศหญิง ส่วนโคแอนผู้ภรรยา นั้นเดิมเกิดมาเป็นเพศชาย อย่างไรก็ตาม ทั้งสองได้กลายมาเป็นคนข้ามเพศ แต่ยังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศอย่างสมบูรณ์ ทำให้สามารถตั้งครรรภ์ด้วยวิถีธรรมชาติได้ เฟอร์นันโดบอกว่า การดำเนินชีวิตในครอบครัวของพวกเขา ก็เหมือนกับครอบครัวอื่น ๆ โดยปกติทั่วไป เพียงแต่ว่าพวกเขายังคงต้องต่อสู้เพื่อสิทธิของคนข้ามเพศและเพศทางเลือกอยู่ในระหว่างที่ตั้งครรรภ์ ทั้งสองลงภาพและข่าวให้แฟน ๆ ได้ติดตามทางออนไลน์มาโดยตลอด เฟอร์นันโดกล่าวว่า ข้อจำกัดทางกฎหมาย ไม่สามารถขวางกั้นสิทธิของพวกเขาในการตัดสินใจมีบุตรเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต</p>	-	-






ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ศาลอิตาลีสั่งชายมีความผิดข้อบริการทางเพศผู้เยาว์ ต้องซื้อหนังสือสตรีนิยมให้ผู้เสียหาย</p> <p>ผู้พิพากษาประจำศาลในอิตาลี มีคำสั่งให้ชายวัย 35 ปีผู้หนึ่ง ซึ่งถูกตัดสินให้มีความผิดกรณีข้อบริการทางเพศจากโสเภณีที่ยังเป็นผู้เยาว์ ต้องโทษจำคุก 2 ปี และต้องซื้อหนังสือและภาพยนตร์จำนวนหนึ่งที่ว่าด้วยแนวคิดสตรีนิยมหรือเฟมินิสม์ มอบให้แก่ผู้เยาว์ที่ถูกกระทำเสียหายด้วย ผู้พิพากษา เปลา ตี นิโคลา สั่งให้ชายคนดังกล่าวซื้อหนังสือที่ว่าด้วยแนวคิดสตรีนิยม 30 เล่ม และภาพยนตร์อีก 2 เรื่องที่มีเนื้อหาแนวเดียวกัน โดยหวังว่าหนังสือและภาพยนตร์เหล่านี้ จะช่วยให้เหยื่อที่เป็นผู้เยาว์ ซึ่งมีอายุราว 14-15 ปี ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเอง จากการถูกละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิง ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเป็นการขยายผลจากการเข้าทลายขบวนการค้าประเวณีกับผู้เยาว์ในย่านหรรษาของกรุงโรม โดยเด็กสาวหลายคนถูกล่อลวงให้เข้ามาค้าประเวณี เพื่อนำเงินไปใช้ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงและโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุด</p>	-	-
นานาชาติ	<p>หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อซิกาในสิงคโปร์เพิ่มเป็น 16 คน ขณะสธ.เตรียมเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก</p> <p>หนังสือพิมพ์ สเตรท ไทมส์ ของสิงคโปร์ รายงานว่า พบหญิงตั้งครรภ์ 16 คนในสิงคโปร์ติดเชื้อไวรัสซิกา ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณาที่จะจัดตั้งโครงการเฝ้าระวังทั่วประเทศ เพื่อติดตามพัฒนาการของทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มขึ้นสองเท่าจาก 8 ราย ตามที่มีรายงานเมื่อวันที่ 11 ก.ย. โดยหญิงตั้งครรภ์เหล่านี้มีแพทย์คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ได้ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาจากการติดต่อในประเทศเป็นรายแรกเมื่อวันที่ 27 ส.ค. นับตั้งแต่นั้นจำนวนผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์ก็พุ่งทะยานขึ้นเป็นเกือบ 400 คน อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในสิงคโปร์มีอาการไม่รุนแรงและหายจากอาการป่วย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>เด็กหลายแสนคนในเยเมนกำลังเผชิญภาวะขาดอาหารรุนแรง</p> <p>การสู้รบที่ดำเนินมานานกว่าหนึ่งในปีในเยเมน ทำให้เด็กราว 1.5 ล้านคน ต้องประสบกับภาวะอดอยากขาดแคลนอาหาร เนื่องจากการสู้รบในหลายพื้นที่ที่มีความรุนแรงจนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมไม่อาจเข้าถึงได้ แม้ที่มีลูกอ่อนต้องป้อนน้ำเปล่าให้ลูกประทังความหิว เพราะตนเองก็อดอยากจนไม่มีน้ำนม โรงพยาบาลเต็มไปด้วยเด็กป่วยเพราะขาดสารอาหาร ทั้งยังขาดแคลนยาที่จะนำมาใช้รักษาเด็ก ๆ เหล่านี้อีกด้วย องค์การสหประชาชาติประมาณการว่า มีเด็กในเยเมนที่ขาดสารอาหารขั้นรุนแรงอยู่ถึงราว 370,000 คน และสงครามกำลังทำให้เกิดภาวะความอดอยากครั้งใหญ่ โดยนับแต่กลุ่มกบฏเข้าโค่นล้มรัฐบาลเมื่อต้นปีที่แล้ว ความวุ่นวายทางการเมืองในเยเมนได้นำไปสู่การสู้รบระหว่างหลายฝ่าย ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตจากการสู้รบไปแล้วกว่า 3,500 คน</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 77 “เตือนช่วงหน้าฝน ปริมาณน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นและไหลเชี่ยว ระวังอุบัติเหตุจากการสัญจรทางน้ำ”</p> 	-	-
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังทารกแรกเกิดที่มีภาวะศีรษะเล็ก ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ รอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>นายแพทย์อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสซิกาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อไวรัสซิกา ซึ่งมีหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 33 ราย และมี 1 รายอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ที่พบว่าทารกในครรภ์อาจมีโอกาสศีรษะเล็กได้ เนื่องจากแพทย์ได้ทำการอัลตราซาวด์ จนพบว่าอาจมีความผิดปกติ แต่ต้องรอทางสูตินรีแพทย์และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจวินิจฉัยยืนยันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สำหรับหญิงตั้งครรภ์รายดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่กรมควบคุมโรคและหน่วยงานในพื้นที่ได้ทำการเฝ้าระวังอยู่แล้ว ส่วนทารกที่คลอดออกมาและมีศีรษะเล็ก 3 รายที่พบนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น และให้ดำเนินการเต็มที่ในการค้นหาและตรวจสอบย้อนหลังเด็กที่คลอดออกมาศีรษะเล็กแต่กำเนิด ทั้งนี้ได้มีการติดตามและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าเด็กที่คลอดออกมาศีรษะเล็กเพราะเชื้อไวรัสซิกาหรือไม่ พร้อมทั้งจะนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณาถึงกรณีดังกล่าวว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และควรติดตามอย่างไร</p>		





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 25-26 กันยายน 2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>รอฟลสอบ 'ทารก' ติดไวรัสซิกา</p> <p>ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยกรณีตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสซิกา หลังพบเด็กทารกที่คลอดศีรษะเล็กกว่าปกติว่า เบื้องต้นทราบว่าทีมผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ อยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเด็กที่คลอดออกมาและมีภาวะศีรษะเล็กตามที่เป็นข่าว ว่ามีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสซิกาจากแม่หรือไม่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปสัปดาห์หน้า และทางคณะกรรมการวิชาการก็จะมีการประชุมหารือในวันที่ 30 ก.ย.นี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่ยากให้แตกตื่น เพราะต้องยอมรับก่อนว่า เชื้อซิกาอยู่กับประเทศไทยมานานแล้ว โดยกรณีทารกศีรษะเล็กจากการติดเชื้อซิกานั้น จากข้อมูลในต่างประเทศมีการรวบรวมกว้างๆ ว่าหากมารดาติดเชื้อไวรัสซิกา ก็จะส่งผลให้ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงเกิดภาวะศีรษะเล็กได้ ตั้งแต่ร้อยละ 1 ไปจนถึงร้อยละ 30</p> <p>ซิกาสูดดมไม่อยู่เชียงใหม่ไฟล์รายที่14คร.เดินตรวจสอบเด็กคลอดศีรษะเล็ก</p> <p>เมื่อวันศุกร์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าการติดตามเฝ้าระวังการระบาดของไข้ไวรัสซิกาในพื้นที่ว่า สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานยืนยันพบผู้ป่วยอีกรายเป็นรายที่ 14 คือ นางธัญญา วงศ์ประสิทธิ์ อายุ 45 ปี ที่อยู่ 85/134 หมู่บ้านพัชรพร หมู่ที่ 1 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย โดยนางธัญญาเริ่มป่วยเมื่อ 19 ก.ย. มีไข้ ผื่นขึ้น ปวดข้อ ตาแดง เข้ารักษาที่ รพ.เชียงใหม่ในวันที่ 22 ก.ย. ขณะนี้มีบุคคลในครอบครัว 4 คน คือตัวผู้ป่วยสามี และลูก 2 คน ซึ่งล่าสุดยังไม่มีอาการ ทั้งนี้ทีมสอบสวนและปฏิบัติการของ อ.สันทรายได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่วันที่นี้ ในการทำประชาคมกำหนดพื้นที่สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พ่นสารเคมี เก็บปัสสาวะในครอบครัว สำรวจหญิงมีครรภ์ในหมู่บ้านและตำบลเพื่อเฝ้าระวังและเก็บปัสสาวะส่งตรวจต่อไป ขณะที่การดำเนินงานใน อ.เมือง และพื้นที่อื่น ได้ประสานเทศบาลนครเชียงใหม่และเกี่ยวข้องไปแล้ว อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เชียงใหม่มีผู้ป่วยรวม 14 รายในจำนวนนี้เป็นหญิงมีครรภ์ 3 ราย ซึ่งทุกรายยังไม่ปรากฏอาการรุนแรง และ 13 รายก่อนหน้านี้ได้หายเป็นปกติแล้ว</p>	<p>ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 19 ก.ย.59</p> <p>ประเทศไทย พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา ทั้งหมด 314 ราย (มีหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 33 ราย)</p> <p>ที่มา : Situation of Zika virus infection: Thailand in 2016 (DATA AS OF 16 SEP 2016)</p> <p>โดยแพทย์หญิง วรยา เหลืองอ่อน ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่</p>	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สถ.ใช้ระบบนำทางอัจฉริยะ 'Health Map' ค้นหาสถานบริการสุขภาพให้ประชาชน</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขมีแผนงานในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเพิ่มโอกาสการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยแก่ประชาชน อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม รองรับการแข่งขันสูงวัยโดยได้มอบหมายให้ "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" พัฒนานวัตกรรม "Health Map" หรือ "ระบบค้นหาสถานบริการสุขภาพ" ซึ่งเป็นระบบนำทางอัจฉริยะจากเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในการค้นหาสถานบริการสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลของสถานบริการสุขภาพเข้าสู่โลกดิจิทัล ประชาชนจึงทราบข้อมูลทั่วไปของสถานบริการได้อย่างรวดเร็วผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ด้วยระบบค้นหาสถานบริการสุขภาพที่เชื่อมโยงกับระบบสายด่วนต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เน้นให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทั้งในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกรณีเจ็บป่วยทั่วไป เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	-	-
ประเทศ	<p>"บิ๊กตุ๋"สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ</p> <p>นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมทั้งพิจารณากำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณเพื่อรักษาโรคตามแนวทางการแพทย์แผนไทยต่อไป</p> <p>ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรม แจงว่า ในแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตสมุนไพรนั้น เดิม สามารถขอส่งเสริมการลงทุนกับปีโอไอได้ 3 วิธีแล้วแต่จะนำพืชสมุนไพรมาผลิตอะไร ซึ่งถ้าเป็นโครงการปกติ กิจการที่ผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ได้ยกเว้น 3 ปี ส่วนกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ได้ยกเว้น 8 ปี ขณะที่กิจการผลิตยา ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ จะไม่ได้รับยกเว้นภาษี หากเป็นถ้าเป็นกิจการเอสเอ็มอี แบ่งเป็น กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ได้ยกเว้น 5 ปี กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ได้ยกเว้น 8 ปีเท่ากับโครงการปกติ ส่วนกิจการผลิตยา ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ จากไม่ได้รับยกเว้นภาษี จะได้รับยกเว้น 2 ปี ขณะเดียวกันหากรัฐบาลจะสนับสนุนเพิ่มด้วยการให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ ทางปีโอไอจะไปพิจารณาอีกครั้งว่า จะสามารถจัดสิทธิประโยชน์อะไรได้เพิ่มขึ้นบ้าง</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 25-26 กันยายน 2559
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353
 www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	พิจิตรน้ำป่าไหลท่วม ความคืบหน้ากรณีฝนตกในเขตอ.วังโป่ง และ ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ทำให้มีน้ำจำนวนมากไหลหลากเข้ามาในเขตอ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกหนักส่งผลให้วันนี้เกิดน้ำท่วมในหลายหมู่บ้านของ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ น้ำได้ไหลบ่าแผ่กระจายเป็นวงกว้าง ท่วม บ้าน วัดและโรงเรียน ใน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1, 4, 5, 10 และ 11 ระดับน้ำมีความสูง 30 ซม. - 1 ม. ล่าสุด นายโสภณพงศ์ เตตานุรักษ์ นายอำเภอทับคล้อ ได้นำกำลังตำรวจ ทหารและอาสาสมัครกู้ภัย เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของและดำเนินการเร่งระบายน้ำออกจากจุดที่ท่วมขังแล้ว คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกซ้ำลงมาอีกสถานการณ์น่าจะเป็นปกติได้	-	มอบหมายทีม SAT ติดตามสถานการณ์รายวัน พร้อมรายงานผู้บริหารทราบ หากพบเหตุการณ์ผิดปกติ

รช ทราบ
 รชช ดงพิต
 ดงผู้เกษรียง
 คำนึงการ
 ประสาน

SAT/ ๕๕๕
 ๕๕๕/๕๕๕

(Handwritten signature)

(นายวิวัฒน์ คำเทัญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

26 ก.ย. 2559

